

# GUNKUL พลิกขาดทุน 109 ล้าน เตรียมทุ่ม 650 ล้านซื้อหุ้น FEC

GUNKUL แจ้งงบ Q1 พลิกขาดทุน 109 ล้านบาท เหตุมีค่าธรรมเนียมนยกเลิกสิทธิซื้อขายเงินตราฯ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวทุ่มงบ 650 ล้านบาท ส่งบริษัทย่อย "GPD" ซื้อหุ้น FEC ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL กล่าวว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2561 บริษัทขาดทุนสุทธิ 109.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 186.10 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานในส่วนของค่าธรรมเนียมนยกเลิกสัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากการนำเข้าอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลม จำนวน 3 โครงการ ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ (เหรียญสหรัฐ) ของบริษัท ซึ่งการพัฒนาโครงการจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานและมีงบประมาณการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศทั้ง 3 โครงการกว่า 10,000 ล้านบาท โดยในระยะที่ผ่านมาเกิดการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทอย่างรวดเร็วของประเทศไทยจากอัตรา 36 บาท มาสู่ระดับ 31 บาทต่อเหรียญสหรัฐทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ตัดสินใจบอกเลิกสัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และบันทึกรับรู้ค่าธรรมเนียมนยกเลิกสัญญาไว้ในงบกำไรขาดทุนของบริษัท



โคกษา ดำรงปิยวุฒิ

ขณะเดียวกัน บริษัทมีรายได้รวม 1,682.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.55% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 952.93 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 287.41% เนื่องจากบริษัทเร่งรัดงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ากังหันลมจำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 110 เมกะวัตต์ ให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงาน และมีรายได้จากการขายสินค้า เพิ่มขึ้น 22.10% เนื่องจากมีภาวะการขายเข้าสู่ปกติในไตรมาสนี้

นอกจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอป-

เมนท์ จำกัด (GPD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด (FEC) จำนวน 10 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว รวม 10 ล้านหุ้น จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ขาย) เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า แบบเหนือดิน เคเบิลใต้ดิน และสถานีไฟฟ้า ซึ่งได้กำหนดมูลค่าในการจ่ายชำระราคาจากการเข้าทำรายการจำนวน 650 ล้านบาท พร้อมแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อศึกษาและให้ความเห็นในการเข้าทำรายการซื้อหุ้น FEC

ทั้งนี้ได้กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 28 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น และภายหลังจากการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คาดว่าการเข้าทำรายการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2561

"การลงทุนในครั้งนี้นี้ จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีอัตราการเติบโตทั้งทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญถือเป็นการกระจายความเสี่ยงของรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมืองานก่อสร้างจากรัฐบาล ซึ่งกรอบระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท จึงมองว่าเป็นโอกาสของกลุ่มบริษัทในการเข้าร่วมประมูลงาน โดยบริษัทยังคงเดินหน้าต่อไปในการมองหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดรายได้และสร้างฐานธุรกิจของบริษัทให้แข็งแกร่งและมั่นคงต่อไปในอนาคต" นางสาวโคกษา กล่าว ■